



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้นำผู้แทนสโมสรมนิตและคณาจารย์ขอรับพรและมอบของที่ระลึกแก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นมงคลและแสดงกตเวทิตาคุณ ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2. นายสุเทพ วงศ์รัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออก เนื่องจากสิ้นศตวรรษการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ สืบต่อจากนายสุเทพ วงศ์รัตน์ คือ นายอนันต์ เกตรา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนันต์ เกตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน นายสุเทพ วงศ์รัตน์ ต่อไปแล้ว</p> <p>3. สืบอันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ วงเงินว่าจ้างสูงสุด ปีงบประมาณ 2551 และ 2552</p> <p>4. สืบอันดับ งานวิจัย รับทุนจากหน่วยงานภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ 2551 และ 2552</p> <p>5. เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับ “สภาสถาบัน” โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง ประธานฯ มีความเห็นว่าเอกสารประกอบการบรรยายดังกล่าว เป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างมาก ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรตระหนักเกี่ยวกับความเชื่อมั่น ยึดมั่น และขอบเขตหน้าที่ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		6. เอกสารเผยแพร่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ 1) หนังสือ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสอายุครบ 90 ปี วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 2) เอกสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศาสตรเมธาจารย์ สวทช.ประจำปี 2552 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส ลิ้มตระกูล สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็น ศาสตรเมธาจารย์ สวทช. ประจำปี 2552 (2009 NSTDA Chair Professor) คนแรกของประเทศไทย	
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สรุปข้อมูลการก่อสร้างอาคารหอพักและอาคารจอดรถ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ และขอให้แก้ไขตารางสรุปข้อมูลจำนวนนิสิตที่เข้าพักของหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่อมรวมจำนวนนิสิตที่พัก ควรจะเป็นจำนวนรวม ทั้งหมด ไม่ใช่จำนวนรวมของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
		สรุปข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550	ที่ประชุมทราบ
		ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ที่ประชุมทราบ และมอบมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางในการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขของบัญชีที่ 19 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นางพัชรี ตั้งตระกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิจัย เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	อนุมัติ
		การแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	
3	คณะเกษตร	การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่ สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน	เห็นชอบให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) เนื่องจากสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ในการเกษตร ประกอบกับราชอาณาจักรภูฏานเป็นประเทศบนพื้นที่สูง ซึ่ง เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นไม้ผลเมืองหนาว

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ควรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้บรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาก่อนการนำไปบรรจุไว้ในแผนการรับนิสิต 2. การอนุมัติบรรจุหลักสูตรที่เสนอไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสภามหาวิทยาลัยจะไม่มีผลผูกพันในเรื่องอัตรากำลังและงบประมาณ 3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดลำดับขั้นตอนของกระบวนการต่าง ๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ กระบวนการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนฯ กระบวนการขอเปิดหลักสูตร และกระบวนการพิจารณาแผนการรับนิสิต
5	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื่องจากเป็น โครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม-ไทย ควรปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากขึ้น เมื่อดำเนิน โครงการ ไประยะหนึ่งแล้วสามารถปรับเพิ่มได้ในภายหลัง และควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาใน โครงการนี้ให้กว้างขวางครอบคลุมทุกภาคส่วนด้วย 2. การส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศได้เรียนรู้ภาษาไทยเป็นเรื่องที่ดี ปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวและติดต่อทำการค้ากับสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน มักคุ้นเคยกับถิ่นนิยมใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมากขึ้น แต่บางครั้งเป็นการใช้ภาษาไทยที่มีความหมายคลาดเคลื่อนไป เพื่อให้ชาวต่างประเทศได้พัฒนาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและรองรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จบการศึกษาปีละประมาณ 10 ล้านคน แต่สามารถรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เพียงปีละ 5 ล้านคน มหาวิทยาลัยควรขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ-ประชาชนจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาเทคโนโลยี และการค้า 3. คณะมนุษยศาสตร์ควรจัดทำหลักสูตรที่มีลักษณะเด่นและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น เช่น เสริมการสอนดนตรีไทย วิชาป้องกันตัว นาฏศิลป์ไทย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)			4. การจัดทำหลักสูตรที่ดีควรแยกรายละเอียดของรายวิชาเป็นภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีให้เห็นอย่างชัดเจน แต่หากรายละเอียดของหลักสูตรนี้ไม่พบวิชาที่มีภาคปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการใช้ภาษาทุกภาษา
	คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ และสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติ
6	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. โครงการดังกล่าวเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาที่รับผู้สนใจเข้าศึกษาถึง ปีละ 120 คน ดังนั้น คณะฯ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับภาระงานของ อาจารย์ผู้สอนและคุณภาพของการศึกษาด้วย 2. เนื่องจากเป็นหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตร นานาชาติ) ควรมีความเป็นนานาชาติทางการประกอบการของแต่ละ ประเทศด้วย เช่น การนำวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจ การแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมาจัดทำเป็นกรณีศึกษา และหลักสูตรควรจะเป็น หลักสูตรที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้จบการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการเมื่ออาชีพต่อไป 3. นอกจากการสร้างผู้ประกอบการเอกชนที่เป็นมืออาชีพแล้ว ควรสร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนและผู้มีความรู้ความสามารถมีความสนใจเรียนทางด้านเศรษฐกิจและ เศรษฐศาสตร์มากขึ้น และส่งเสริมให้นักเศรษฐศาสตร์ ที่มีคุณธรรมและมีความ เชี่ยวชาญได้ทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้นำประเทศสำหรับประกอบการตัดสินใจ โครงการขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 4. คณะฯ ควรจ้างผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ เป็น อาจารย์พิเศษ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กรมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรนี้ด้วย 5. ขอให้มหาวิทยาลัยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างคณะที่เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)		การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
7	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติ
8	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ	การขออนุมัติปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้คณะเข้าใจถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะต้องทำการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนหลักสูตร/รายวิชาใดที่ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้ทำการปิดหลักสูตร/รายวิชานั้น
9	คณะกรรมการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการ 4 ปี	การขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย ควรมีการหรือกลยุทธ์ให้ได้มาซึ่งงบประมาณจำนวนมากและครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น การให้ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สามารถหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย 2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 6 การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควรส่งเสริมการทำเกษตร 4 แบบ คือ การเกษตรกึ่งวน้ำ การเกษตรตามกระแสตลาด การเกษตรป้อนโรงงาน และการเกษตรแบบพอเพียงหรือการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะการเกษตรป้อนโรงงาน ซึ่งเป็นการเกษตรที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้มหาศาล 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 9 การพัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ควรให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมุ่งประกอบอาชีพในภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้น 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 2 มหาวิทยาลัยควรเสนอเพิ่มวงเงินงบประมาณประจำปีของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแก้ไข คำว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติปรับเปลี่ยนศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ และศูนย์วิจัยทางสัตวแพทย์ เป็น ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	อนุมัติ
11	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทน ศาสตราจารย์ อุดม ก๊กผล เนื่องจากถึงแก่กรรม	เห็นชอบและให้ดำเนินการตาม ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งและ 1 ราย เรียงตามลำดับที่นำเสนอ
		การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติ
12	คณะกรรมการอำนวยการศูนย์หนังสือฯ	การขออนุมัติระเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสื่อและ/หรืออุปกรณ์ที่นำมาจำหน่ายในศูนย์หนังสือ มก. พร้อมทั้งปรับปรุงการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
14	คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
15	กองแผนงาน	รายงานสรุปรายรับจริง - รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ
16	สำนักงานตรวจสอบภายใน	รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน โดยผู้ตรวจสอบภายใน	ที่ประชุมทราบ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินรายได้ขาดบัญชีซึ่งมีจำนวนเงินสูงมาก มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
17	คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานฯ	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร	ที่ประชุมทราบ
18	คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยใน 5 ประเด็นดังนี้ 1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ที่ประชุมทราบและได้อภิปรายถึงค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” กรรมการได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับสรุปประเด็นสำคัญของผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ข้อ 3 จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการที่ไม่บรรลุ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 (ต่อ)		<p>ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551</p> <p>3. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อมเอกสารประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ</p> <p>4. รายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Sar Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน)</p> <p>5. รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ได้มีมติเห็นชอบในมาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวม 3 ข้อ</p>	<p>เป้าหมาย โดยเฉพาะการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เมื่อมหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงการดำเนินงานทั้ง 3 ประเด็น ดังกล่าวแล้ว ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นอย่างไรบ้าง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงการดำเนินงานโดยจัดทำกิจกรรมต่างๆ ผลปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 3.5 คะแนน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3.36 คะแนน และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 คะแนนเต็ม</p> <p>อธิการบดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบแล้วว่า มหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับนิสิตเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนห้องเรียน เป็นผลให้ความต้องการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น</p>
19	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	<p>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552</p> <p>ผลการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วย สถานศึกษา 8 สถาบันที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย</p>	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri